



กมธ. การศึกษา วุฒิสภา

พิจารณาผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ

พิจารณาความคืบหน้าการเดินทางไปประชุมทวิภาคี และสรุปผลการเดินทางไปศึกษาดูงาน



เมื่อวันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ คณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗ โดยมี ดร. ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมกรรมการ CA 331 ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา โดยมีการพิจารณาประเด็นสำคัญ ดังนี้

๑ พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ และการศึกษาเอกชน

นายอน กาจระโทก เลขานุการคณะกรรมการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ และการศึกษาเอกชน ได้รายงานสรุปการเดินทางศึกษาดูงาน และจัดเสวนา เรื่อง การจัดสวัสดิการและความเจริญก้าวหน้าทางวิชาชีพของครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชน ณ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดสวัสดิการและความก้าวหน้าทางวิชาชีพของบุคลากรโรงเรียนเอกชน เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับจากการจัดเสวนามาศึกษา วิเคราะห์ถึงสภาพการณ์ปัจจุบันที่มีผลต่อการพัฒนาทางการศึกษา และเพื่อจัดทำรายงานข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอต่อวุฒิสภาต่อไป



๒ พิจารณารายงานความคืบหน้าการเดินทางไปประชุมทวิภาคีของคณะกรรมการการศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐฟินแลนด์ ราชาอาณาจักรสวีเดน และสาธารณรัฐเอสโตเนีย

ด้วยคณะกรรมการการศึกษาจะเดินทางไปประชุมทวิภาคีและศึกษาดูงาน ณ เมืองกุ้ยหลิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันเสาร์ที่ ๑๑ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยคณะกรรมการได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยกุ้ยหลิน เพื่อไปร่วมประชุมทวิภาคีและศึกษาดูงานด้านจัดการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนบุคลากร นักเรียน หลักสูตร และความร่วมมือกับภาคเอกชน เพื่อการมีงานทำ ณ มหาวิทยาลัยกุ้ยหลิน (Guilin University) และศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ณ Guilin Middle School (โรงเรียนรัฐบาล) และ Guilin Sunny School (โรงเรียนเอกชน) โดยได้ดำเนินการประสานงานกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อประสานงานไปยังสถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ในการอำนวยความสะดวกในการเดินทางดังกล่าวแล้ว

ในส่วนการเดินทางไปประชุมทวิภาคีและศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐฟินแลนด์ ราชาอาณาจักรสวีเดน และสาธารณรัฐเอสโตเนีย ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ถึงวันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยคณะกรรมการได้รับเชิญจากกองทุน Robbo ให้ไปศึกษาดูงาน ด้านการศึกษาและการวิจัยที่มุ่งเน้นนวัตกรรมด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยไปศึกษาดูงาน ณ Aalto University และศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งอยู่ระหว่างการติดต่อประสานงาน

๑ พิจารณาสรุปลผลการเดินทางไปศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของจังหวัดสุโขทัย

ตามที่คณะกรรมการการศึกษา ได้เดินทางไปศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของจังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยร่วมประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ประกอบด้วย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย คณะอนุกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ประธานหอการค้าจังหวัดสุโขทัย ผอ. สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุโขทัย ผอ. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย และ ผอ. วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้เดินทางไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ เพื่อร่วมประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย และได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เพื่อร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และบทบาทในการพัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่การสร้างอาชีพ มีรายได้มีและมืงานทำ

๑ พิจารณาการเดินทางไปศึกษาดูงานและการจัดเสวนาของคณะกรรมการ

นายอาน กาจกระโทก เลขานุการคณะกรรมการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้และการศึกษาเอกชน ได้นำเสนอกำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานและการจัดเสวนา เรื่อง การจัดสวัสดิการและความเจริญก้าวหน้าของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๒ - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนนวมวิทย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยคณะกรรมการมีมติเห็นชอบในหลักการให้มีการเดินทางไปศึกษาดูงานและการจัดเสวนาดังกล่าวตามเสนอ

